



Moorebank Intermodal Precinct (MIP) là một trong những khu công nghiệp và vận tải liên hợp quan trọng nhất ở Úc. Quy mô và khả năng của khu này lần đầu tiên có ở Úc và sẽ thay đổi chuỗi cung ứng toàn quốc, loại bỏ hàng chục ngàn xe tải khỏi đường phố cũng như giảm chi phí cho doanh nghiệp và người tiêu dùng qua việc cung cấp cách xử lý và giao hàng hiệu quả và bền vững hơn.

## MIP thắng giải thưởng Dự Án Trong Năm



Chúng tôi rất vui mừng thông báo là Thủ hiến NSW Chris Minns đã trao giải thưởng Dự Án Trong Năm cho Moorebank Intermodal Precinct tại Western Sydney Leadership Dialogue Boomtown! Awards.

MIP cũng đã thắng Giải Khu Thương mại & Vận chuyển hàng hóa Xuất sắc, và Woolworths Moorebank National Distribution Centre cũng đã thắng giải Dự án Hậu cần Xuất sắc.

Sự công nhận này chứng minh tác động cải cách của MIP trong ngành hậu cần vận tải hàng hóa của Úc. MIP được công nhận là một dự án đang định hình tương lai của ngành hậu cần bền vững, tạo ra hàng ngàn việc làm ở Miền Tây Sydney, nâng cao năng lực chuỗi cung ứng của Úc và tạo nên các chuẩn mực mới trong ngành.

# Trạm Sạc và Đổi bình điện xe tải EV chạy bằng năng lượng mặt trời mới có

Trong tháng này, chúng tôi chào đón Bộ trưởng Giao thông NSW, Jo Haylen, đến dự lễ khánh thành Trạm Sạc và Đổi bình điện mới nhất của Janus Electric dành cho xe tải chạy điện tại Moorebank Intermodal Precinct.

Những trạm đổi bình điện tiên phong này, hoàn toàn chạy bằng năng lượng mặt trời trên mái nhà, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc cải cách ngành vận tải bằng xe hạng nặng của Úc. Việc đổi bình nhanh chóng chỉ mất vài phút, gần giống như thời gian đổ xăng. Đây là cơ sở đầu tiên thuộc loại này được xây dựng tại một nhà ga liên hợp của Úc, nơi hàng hóa được chuyển đổi giữa đường bộ và đường sắt.

Mốc điểm này phản ánh quyết tâm rộng lớn hơn của chúng tôi trong việc cắt giảm khí thải nhà kính và giúp tạo nên một tiêu chuẩn mới trong ngành vận tải hàng hóa bền vững.



## Lễ trồng cây khởi động sáng kiến trồng cây lại

Trong tháng 11, Moorebank Intermodal Precinct đã tổ chức một buổi lễ trồng cây ở vùng “Dustbowl” trước đây, từng là bãi tập quân sự gần Georges River. Vùng này hiện đã được phục hồi và sẽ được trồng cây lại để trở thành một vùng đa dạng sinh học sôi động.

Sáng kiến này nằm trong quyết tâm rộng lớn hơn của chúng tôi nhằm phục hồi và bảo vệ khoảng 100 mẫu tây đất bụi rậm—gấp ba lần diện tích của Botanical Gardens tại Sydney—bảo đảm một môi trường sống nảy nở cho các loài bản địa, và hỗ trợ hệ sinh thái kiên cường cho các thế hệ mai sau.



## Cập nhật: Moorebank Avenue Realignment

Kể từ tháng 1 năm 2025, các công trình xây dựng cơ bản sẽ bắt đầu trong kế hoạch cải tạo và nâng cấp Moorebank Avenue nhằm hợp lý hóa việc quản lý giao thông trong vùng địa phương và cải thiện an toàn đường lộ.

Công trình dự kiến bắt đầu từ giữa tháng 1 năm 2025 và sẽ kéo dài khoảng 18 tháng. Công trình sẽ tạo ra một tuyến đường được chỉnh hướng lại gồm có bốn làn xe chạy, dài ba cây số, nối liền phía bắc và phía nam của Khu này.

Công trình xây dựng cho dự án này chủ yếu được thực hiện ngoài luồng, chỉ có những khoảng thời gian ngắn tình trạng đường sá bị thay đổi dọc theo Moorebank Avenue. Trừ khi có thông báo khác, hầu hết các công trình sẽ được làm trong giờ xây dựng tiêu chuẩn đã được phê duyệt của Khu này là từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 7 giờ sáng đến 6 giờ chiều và Thứ Bảy, từ 8 giờ sáng đến 1 giờ trưa.

Moorebank Intermodal Precinct sẽ tiếp tục gửi email cập nhật thường xuyên để thông báo về những thay đổi giao thông và tác động đối với người sử dụng đường lộ trong suốt tiến trình thi công. Tất cả các thắc mắc hoặc hỏi xin thông tin nên được gọi đến số 1800 986 465 (đường dây nóng 24/7) hoặc [moorebank@tsamgt.com](mailto:moorebank@tsamgt.com).



## Giờ Làm việc và Xây dựng

Giờ làm việc đã được chấp thuận của Intermodal Facility (bao gồm Nhà ga Xuất Nhập Khẩu, Rail Link và khu Nhà kho) là 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày trong tuần.

### Làm việc Ngoài giờ

Công việc của chúng tôi thường được thực hiện trong giờ xây dựng tiêu chuẩn, tuy nhiên có thể có một số hoạt động hoặc trường hợp bất khả kháng cần làm việc ngoài giờ để giảm thiểu tác động đến cộng đồng, người sử dụng đường lộ và doanh nghiệp tại địa phương.

Những công việc này sẽ được thông báo trước qua [www.moorebank.au](http://www.moorebank.au) và bằng thông báo bỏ trong thùng thư cho những cư dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng.



**Giờ làm việc xây dựng tiêu chuẩn được chấp thuận là:**

#### Moorebank Precinct West

Thứ Hai đến Thứ Sáu:  
7 giờ sáng – 6 giờ chiều  
Thứ Bảy: 8 giờ sáng – 1 giờ trưa

#### Moorebank Precinct East

Thứ Hai đến Thứ Sáu:  
7 giờ sáng – 6 giờ chiều  
Thứ Bảy: 7 giờ sáng – 1 giờ trưa

## Liên lạc chúng tôi

Để liên lạc, yêu cầu thông tin hoặc khiếu nại:



Level 15, 207 Kent Street,  
Sydney, NSW, 2000



1800 986 465 (24/7)



moorebank@tsamgt.com



Moorebank  
Intermodal  
Precinct